

ĐÀ NẴNG 7-11 (TH) - Vào ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Lê Bá Hùng mới có 5 tuổi

theo gia đình đi tỵ nạn chính trị trên một chiếc tàu đánh cá cùng với 400 người.

Ba mươi lăm năm sau, ông quay về quê hương cũng trên một chiếc tàu nhưng với tư cách hạm trưởng của một trong những chiếc hạm tời tân nhất của Hoa Kỳ.



Lê Bá Hùng, người gốc Việt sinh ra ở Huế và nay là hạm trưởng USS Lassen, rời khu trục hạm trên thuyền nhỏ để vào bờ, trong chuyến ghé thăm chính thức cảng Đà Nẵng hôm 7 Tháng Mười Một, 2009. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)



Trung Tá Lê Bá Hùng (phải) bắt tay các sĩ quan hải quân Việt Nam trong buổi đón chào tàu chiến USS Lassen tại Đà Nẵng. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Hạm Trục hạm Lê Bá Hùng hướng đến khu trục hạm USS Lassen vào cảng Tiên Sa, nơi có bãi biển đẹp nổi tiếng. Khu trục hạm USS Lassen, trị giá \$800 triệu đô la, chiều dài 509 feet, trang bị hệ thống phòng phi Tomahawk với một tổ hợp đoàn 300 người. USS Lassen và soái hạm USS Blue Ridge của hạm đội 7 là những chiếc hạm đổ bộ thăm Việt Nam gần đây nhất trong chuỗi những chuyến viếng thăm thân hữu của Hải Quân Hoa Kỳ ở Việt Nam, bắt đầu từ năm 2003 khi hạm tời USS Vandergriff thăm cảng Sài Gòn.

Ngày 30 Tháng 10 1975 là ngày gia đình của Hải Quân Trung Tá Lê Bá Thông dột vãi con, trong đó có cậu bé Lê Bá Hùng, leo lên mọt chiếc tàu đánh cá chen chúc đẫy ngäi chãy trän Cäng Sän vãi mät täng lai bät đänh. Họ đäc đäng vän häm USS Barbour County của Hải Quân Hoa Kỳ vät khi đã hät cä đä ăn, näc uäng và chiếc tàu thì hät dầu. Họ đäc đäa täi căn cứ Hoa Kỳ ở Philippines, chuyến täi mät träi täm cä California rồi đänh cä mät thành phố phía Bắc tiểu bang Virginia, nơi họ làm läi cuäc đäi.

“Tôi từng nghĩ sẽ về quê Viãt Nam mät ngày kia nhưng tôi thấy không tính träc đäc là mình sẽ trở về trong vai trò häm träng của một chiến häm Hoa Kỳ,” Trung Tá Hùng nói với báo chí khi bước chân lên bähôm Thủ Đức. “Đây là một vinh dự cá nhân tuyät väi.”

“Tôi rất lấy làm tự hào là một công dân Hoa Kỳ và cũng tự hào về nguồn gốc Viãt Nam của tôi,” ông Hùng nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Ngäi Viãt đäng hôm nay.

Cuäc thăm viäng của chiến häm Lassen từng trở về cho nó läc täc hai phía Hoa Kỳ và Viãt Nam nhằm gia tăng mối quan hệ nhät sä cân bằng với sự cänh của Trung Quốc ở khu vực mà không muốn làm näc láng giäng phương Bắc khống chế của Viãt Nam chäng läi.

Näm tháng về häng Đông của Đà Nẵng là quần đảo Hoàng Sa, nơi Viãt Nam và Trung Quốc vẫn đang tranh chấp quyền. Quần đảo này, Trung Quốc chiếm năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải Quân VNCH. Näm xa hơn về häng Đông Nam, hai bên cũng đang tranh chấp về quần đảo Trường Sa với một số näc khác trong khu vực. Nơi đây có dầu hiäu tiäm năng dầu khí rất lớn.

Quê ông Hùng ở Huế. Có những tấm hình phổ biến trên mạng cho thấy ông đã cùng chäem tấm biển ở bãi biển Thuận An. Nơi chiến häm cäp bä thăm viäng cách thành phố Huế khoảng 105 km, nơi ông còn nghỉ hưu hàng.

Quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Viãt Nam thay đổi nhanh chóng sau khi bình thường hóa năm 1995 dưới thời Tổng Thống Clinton. Mäu däch song phương phát triển nhanh chóng và quan hệ quân sự cũng nhäng rät chänh cäp träc sự ngächäng sát sao của Bắc Kinh.

Việt Nam còn trang bị quân đội và hải quân, không quân cho tới tận hôm nay, nhưng bộ giới hạn ngân sách eo hẹp. Một mặt khác, Hoa Kỳ khó lòng bán vũ khí tới tận cho Việt Nam vì phải qua Quốc Hội và vì những chi phí, đi kèm với việc bán, phần khác Việt Nam vốn là một nước Cộng Sản. Đó là chưa kể tới thái độ của Bộ Kinh cũng góp phần như thế. Hai năm qua, Việt Nam mua của Nga 6 tuấn và một số chi phí để, nhưng không thể so sánh gì với số tiền quân sự của Trung Quốc. Trang bị quan trọng cho quân đội Việt Nam từ trước đến nay đều do Nga, một đồng minh Cộng Sản cũ nay vẫn còn những quan hệ chặt chẽ.

Ông Hùng không còn nhớ những vụ thi đấu của Việt Nam nhất là chuyến hải hành 3 ngày trên chiếc tàu đánh cá mà gia đình ông chủ trì, nhưng ông ghi nhớ những kỷ niệm, hình ảnh của tấm gương mà người cha của ông, Hải Quân Trung Tá VNCH Lê Bá Thông, làm gương cho ông.

Năm nay ông Thông 69 tuổi, chưa hề quay lại Việt Nam lần nào. Khi mới tới Mỹ ở Virginia, ông Thông làm cho một siêu thị để nuôi gia đình. Ông đã đi lên tận tầng để đóng gói hàng vào bao (bag boy) và trở thành quản lý (manager) cho siêu thị.

“Tôi luôn luôn nhớ cha tôi.” Ông Hùng nói. “Ông kiên nhẫn và vượt tất cả những thử thách.”

Trong mấy ngày ở Đà Nẵng, quân nhân của hai chiến hạm Mỹ sẽ tham dự “các đoàn quan hệ cộng đồng tới từ những cựu chiến binh của Hòa Quý, tham gia các hoạt động thể thao với sinh viên Đội Học Đà Nẵng, đón tiếp khách tham quan tàu, và tham quan các địa danh lịch sử và văn hóa quanh Đà Nẵng”, theo báo SGTT.

Những báo về Việt Nam loan tin về hai chiến hạm Hoa Kỳ bắt đầu thăm viếng Việt Nam 4 ngày tới hôm Thứ Bảy. Họ nói một người Việt Nam làm hạm trưởng nhưng không nói tới chỉ huy trưởng Hạm Trưởng Trung Tá Lê Bá Hùng là con trai của một Hải quân Trung Tá VNCH.

Trung Tá Hùng tốt nghiệp Học Viện Hải Quân năm 1992, từng được cử tham gia những huy chương và cũng đã tốt nghiệp trường huấn luyện tham mưu của quân đội Hoa Kỳ. Ông là người gốc Việt Nam đầu tiên làm hạm trưởng một chiến hạm Hoa Kỳ tại cuộc Giáng Tịch 2009. (TN)

Phóng viên Hạm trưởng USS Lassen, HQ Trung Tá Lê Bá Hùng

Ng c Lan/Ng i Vi t

WESTMINSTER (NV) - G i Vi t Nam là “m nh đ t t tiên” và nêu cao “tính c n cù, s nh n n i và đ c hy sinh” c a thân ph , m t c u sĩ quan h i quân Vi t Nam C ng Hòa, H i Quân Trung Tá Hoa K Lê Bá Hùng nói v i báo Ng i Vi t ông “vui m ng đ c là m t ph n c a tình h u ngh ” gi a Hoa K và Vi t Nam, trong m t cu c ph ng v n l n đ u tiên v i m t t báo Vi t ng h i ngo i.

Ngày 7 Tháng M i M t năm 2009, khu trục hạm t i tân trang b h a ti n đi u khi n t m xa USS Lassen (DDG 82) d i s ch huy c a h m tr ng, H i Quân Trung Tá Lê Bá Hùng, c p c ng Tiên Sa, Đà Nẵng, m đ u cho chuy n vi ng thăm c a H i Quân Hoa K đ n Vi t Nam.

Tr c gi H m Tr ng Lê Bá Hùng “có m t c ng và s r t b n r n,” ông dành cho Ng i Vi t cu c ph ng v n b ng đi n th ngày 6 Tháng M i M t, 2009.

Xin gi i thi u cu c ph ng v n gi a phóng viên Ng i Vi t và H i Quân Trung Tá Lê Bá Hùng, h m tr ng đ u tiên g c Vi t

của các lính Hải Quân Hoa Kỳ, đến với quý ông.

Nguyễn Lan: Xin giới thiệu ít nét về bạn thân ông.

Trung Tá Lê Bá Hùng: Tôi sinh ra ở Huế và rời Việt Nam cùng gia đình năm 1975. Tôi lên miền Bắc tiểu bang Virginia và theo học tại Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ, tốt nghiệp năm 1992. Là một sĩ quan tác chiến, tôi đã phục vụ trên 5 chiến hạm của Hải Quân Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả khu trục hạm USS Lassen (DDG 82) hiện nay.

Nguyễn Lan: Cảm tưởng của ông như thế nào khi là người Mỹ gốc Việt đầu tiên làm hải quân trung tá?

Trung Tá Lê Bá Hùng: Tôi rất may mắn là một công dân Hoa Kỳ và cũng rất may mắn được Việt Nam của tôi. Là một trung tá của Hải Quân Hoa Kỳ, tôi có được danh dự và vinh dự phục vụ tổ quốc mình cũng như cha tôi đã thực hiện điểu đó khi ông là một hải quân trung tá của miền Nam Việt Nam.

Ng̣c Lan: Có ḅt ḳ ṣ nḥ ḥng nào ṭ thân pḥ ông, ṃt sĩ quan ḥi quân c̣a mịn Nam Vịt Nam tṛ̣c đây, đ̣n vịc ông tṛ thành ṃt sĩ quan ḥi quân Hoa Ḳ không?

Trung Tá Lê Bá Hùng: Nḥ ḥng c̣a cha tôi đ̣n vịc tôi tṛ thành ṃt sĩ quan ḥi quân khá sâu ṣc. Cho dù cha tôi cḥa bao gị bục tôi cḥn nghịp ḥi quân, nḥng ḅn thân cha tôi, ṃt ṭm g̣̣ng c̣n cù, ṣ nḥn ṇi và đ̣c hy sinh - c̣ khi còn là ṃt sĩ quan ḥi quân mịn Nam Vịt Nam ḷn khi là ṃt tḥ̣ng dân Ṃ đi làm đ̣ chăm lo cho gia đình mình - là ṃt địu to ḷn. Tôi mụn ṇi gót cha mình tṛ thành ṃt sĩ quan ḥi quân là ṿy.

Ng̣c Lan: Suy nghĩ và tâm tṛng ông nḥ tḥ nào khi ṣp ṣa đ̣t chân lên ṃnh đ̣t mình đã đ̣̣c sinh ra?

Trung Tá Lê Bá Hùng: Tôi ṛt c̣m đ̣ng có c̣ ḥi đ̣̣c đ̣i địn cho Ḥi Quân Hoa Ḳ và đ̣t ṇ̣c tôi - Hoa Ḳ - trong chuỵn vịng thăm này. Nḥng tôi cũng nḥn tḥc sâu ṣc ṛng Vịt Nam, ṿi văn hóa, con ng̣̣i, và truỵn tḥng đó, đóng ṃt vai trò quan tṛng trong cục đ̣i tôi. Đây là ṃnh đ̣t ṭ tiên, là ṇi tôi đã ṃ̣c quay ṿ trong sụt nhịu năm.

Ng̣̣ c Lan: Thân pḥ ông là ng̣̣ i c̣a quân đ̣ i mị n Nam Vịt Nam đã tham gia cụ c chị n cḥ ng ḷ i chính quỵ n Vịt Nam hị n ṭ i. Ṿ y c̣ m nghĩ c̣a ông là gì khi nḥ n nhị m ṿ tḥ t cḥ t ṃ i quan ḥ ḥ p tác gị a Hoa Ḳ ṿ i Vịt Nam, ḳ thù tṛ̣ c đây c̣a thân pḥ ông?

Trung Tá Lê Bá Hùng: Hoa Ḳ và Vịt Nam đang phát trị n tình ḥ u ngḥ ḅ n bè. Chuỵn vị ng thăm này là bị u ṭ̣ ng c̣ tḥ cho ṃ i quan ḥ đó. Tôi ḷ y làm vui ṃ ng đ̣̣ c là ṃ t pḥ n c̣a tình ḥ u ngḥ đang phát trị n này, cũng nḥ ṃ i thành viên trong tḥ y tḥ đoàn c̣a tôi cũng ṿ y.

Vài gị sau cụ c pḥ ng ṿ n ṿ i báo Ng̣̣ i Vịt, khu tṛc ḥm USS Lassen c̣ p ḅ n c̣ ng Tiên Sa.